



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ประกาศผล"เอเน็ต"1.8แสนคนก่อน31มี.ค.

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 14 มีนาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นายวรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการตรวจข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือเอเน็ต ที่สอบเมื่อวันที่ 3-4 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือ แอดมิชชันส์ ประจำปีการศึกษา 2550 โดยมีนายกฤษณพงศ์ กีรติกร เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ต้อนรับ

นายวรากรณ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า พอใจกับระบบการตรวจสอบข้อสอบของ สกอ. ซึ่งรัดกุม และปีนี้มีความเชื่อมั่นกว่าปีที่แล้ว ส่วนความคืบหน้าในการตรวจกระดาษคำตอบกว่า 7 แสนแผ่นของผู้เข้าสอบกว่า 1.8 แสนคนนั้น ขณะนี้เครื่องได้ตรวจกระดาษคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมถึง สกอ.ได้แก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ผู้เข้าสอบผิดพลาด เวลานี้จึงอยู่ระหว่างสุ่มตรวจด้วยเจ้าหน้าที่อีกรอบ จากนั้นจะตรวจสอบความเรียบร้อยเป็นขั้นสุดท้าย จึงมีแนวโน้มว่าจะตรวจข้อสอบได้เสร็จก่อนกำหนด และประกาศผลคะแนนเอเน็ตได้ก่อนวันที่ 31 มีนาคม โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ สกอ. www.cuas.or.th เท่านั้น ไม่มีการส่งจดหมาย และไม่ติดประกาศผลคะแนนตามมหาวิทยาลัย ส่วนระเบียบการรับสมัครแอดมิชชันส์อยู่ระหว่างจัดพิมพ์ หากพิมพ์เสร็จก่อนกำหนด ก็อยากให้นำมาจำหน่ายก่อนวันที่ 5 เมษายน

นายกฤษณพงศ์กล่าวว่า ปีนี้ สกอ.ทำงานด้วยความระมัดระวัง เพราะมีบทเรียนจากปีที่แล้ว อีกทั้งรัฐมนตรี ศธ.ทั้ง 2 คน ได้กำชับให้ทำงานด้วยความระมัดระวัง สำหรับผู้ที่สงสัยคะแนน ขอตรวจดู

กระดาษคำตอบของตัวเองได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายวิชาละ 20 บาท

นางศศิธร อหิงส์โก ผู้อำนวยการกลุ่มรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สกอ. กล่าวว่า ในวันประกาศผลเอนีต์ นอกจากประกาศผลคะแนนของนักเรียนทุกคนแล้ว จะประกาศคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ช่วงความถี่ของคะแนน และค่าเฉลี่ยด้วย โดยประกาศทางเว็บไซต์ของ สกอ.เท่านั้น

หน้า 26